

# NDRผลิตรถเพิ่มเท่าตัว รับเดลิเวอรี่โต-Q3ฟื้นซัด



ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ

**พื้นที่** - NDR เร่งผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว เป็น 2 พันคันจากเดิม 1 พันคัน เผยอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน กับกรมขนส่ง คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมโตรับ อานิสงส์ธุรกิจเดลิเวอรี่ดี หนุนดีมานด์ใช้ยารถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น สงชิกไตรมาส 3/64 ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวซัด

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยว่า บริษัทคาดหวังดีมานด์ ความต้องการใช้รถจักรยานยนต์จะเติบโตสูงขึ้น ตามการส่งออกอาหาร → **อ่านต่อหน้า 31**

## NDR (ต่อจากหน้า 3)

เดลิเวอรี่ ซึ่งสถานการณ์และความต้องการใช้ ยารถจักรยานยนต์เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วง ก่อนหน้า และส่งผลดีต่อธุรกิจของ NDR มากัก พักแล้ว

### ● เร่งผลิตรถไฟฟ้า

ขณะเดียวกันบริษัทได้เดินทางไปประกอบรถ จักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอน สสุดท้ายคือการจดทะเบียนกับกรมขนส่ง คาดว่าจะ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 2 สัปดาห์ โดย บริษัทมีแผนจะส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนราว 300-400 คัน จากเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะ ส่งมอบได้ 150-200 คัน ทั้งนี้บริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็น 1.5-2 พันคัน จากเดิมตั้งเป้าจะผลิต 1 พันคันในปี

“จริงๆ ภาพการรับส่งอาหารเดลิเวอรี่ ส่งผล ดีกับดีมานด์ยารถจักรยานยนต์มาลักพักแล้ว แต่ เมื่อรัฐประกาศงดนั่งรับประทานอาหารในร้าน เรา จึงมองว่าเดลิเวอรี่น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจากที่ผ่าน มา และทำให้ดีมานด์ยารถยนต์ปรับตัวดีขึ้น อีก ทั้งเราจะเร่งประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับ โรเตอร์ หรือผู้รับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่ เพราะหลาย คนต้องการลดต้นทุน โดยหันมาใช้รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้ามากขึ้น” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

### ● ผลงานครึ่งปีแรก

สำหรับภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการใน ช่วงครึ่งปีแรกปี 2564 จะใกล้เคียงช่วงเดียวกัน กับปีก่อน เนื่องจากเดือนมิถุนายนประเทศมาเลเซีย ล็อกดาวน์หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน มาก ทำให้ยอดขายในมาเลเซียลดลง ส่งผลโดยตรง ต่อผลประกอบการไตรมาส 2/2564 ที่จากเดิม บริษัทตั้งเป้ายอดขายใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2564

# ทับทิม

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/พื้นที่: mai

วันที่: พุธ 30 มิถุนายน 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4261

หน้า: 3(บน), 31

Col.Inch: 54.73 Ad Value: 43,784

PRValue (x3): 131,352

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: NDRผลิตรถเพิ่มเท่าตัวรับเดลิเวอรี่โต-Q3ฟื้นชัด

แต่ดูยอดขายจากเดือนมิถุนายนแล้ว บริษัทคาด  
ยอดขายจะสู้ไตรมาส 1/2564 ไม่ได้ แต่อาจจะ  
ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดทิศทางธุรกิจ  
จะกลับมาฟื้นตัวชัดเจนในไตรมาส 3/2564  
เนื่องจากช่วงที่มาเลเซียล็อกดาวน์โรงงานผลิต  
ยางรถจักรยานยนต์ทุกโรงงานหยุดการผลิต ส่ง  
ผลให้ซัพพลายลดลง แต่หากมาเลเซียปลดล็อก  
ดาวน์แล้ว คาดดีมานด์หรือความต้องการใช้ยางรถ  
จักรยานยนต์จะปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทประเมิน  
ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 3/2564 จะกลับมาฟื้นตัว  
ชัดเจน

นายชัยสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวม  
ยอดขายปี 2564 บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโต  
ไว้ที่ 15% จากปีก่อน 778.87 ล้านบาท โดย 3  
เดือนแรก บริษัทมียอดขายแล้วที่ 200.91 ล้าน  
บาท ซึ่งการเติบโตดังกล่าวยังไม่รวมกับยอดขาย  
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีทธาน ทั้งนี้การเติบโตจะ  
ยังมาจากยอดขายต่างประเทศประมาณ 60% และ  
ในประเทศ 40% ขณะเดียวกันบริษัทจะพยายาม  
รักษาลูกค้ามาร์จิ้นให้ใกล้เคียงปีก่อน เพราะทิศทาง  
ต้นทุนวัตถุดิบปีนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น และอาจจะ  
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัท